

TUỔI TRẺ CAO BẰNG NÊU CAO TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Lá phiếu của người cử tri tuy khuôn khổ nó bé nhỏ, nhưng giá trị của nó thì vô cùng to lớn... Vì vậy, đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vừa là quyền lợi quý báu, vừa là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người cử tri”. Ngay từ những ngày đầu tiên giành được độc lập, tự do nhân dân ta đã háo hức tham gia Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

Mỗi cử tri khi tham gia bầu cử không những là niềm vinh dự được thực hiện quyền dân chủ, mà còn là nghĩa vụ công dân, thể hiện trách nhiệm chính trị của mình đối với vận mệnh đất nước. Thông qua việc bầu cử, nhân dân thực hiện quyền dân chủ bằng cách lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân, việc lựa chọn những người bảo đảm tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho nhân dân tham gia vào các cơ quan quyền lực Nhà nước là yêu cầu quan trọng và có ý nghĩa chính trị to lớn. Lá phiếu bầu biểu hiện sinh động lòng tin của dân với Đảng, với chế độ. Mỗi lá phiếu của cử tri đều mang sứ mệnh cao cả là "viên gạch hồng" góp phần dựng xây Tổ



Sinh hoạt Chi đoàn tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong những ngày này, cùng với Nhân dân cả nước, cử tri tỉnh Cao Bằng đang háo hức đón chờ ngày hội bầu cử, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên - những cử tri trẻ lần đầu tiên vinh dự được cầm lá phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, trực tiếp bầu ra người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân vào cơ quan quyền lực Nhà nước.

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuyên truyền và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Xây dựng chuyên mục “Đoàn viên,

thanh niên với bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” trên website Tỉnh đoàn; các cấp bộ Đoàn thường xuyên cập nhật tin, bài phản ánh các hoạt động trên fanpage Tuổi trẻ Cao Bằng thu hút hàng chục nghìn lượt đoàn viên quan tâm và theo dõi,... tăng cường tổ chức các buổi sinh hoạt chi đoàn, tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử... Tổ chức các hoạt động ra quân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, cơ quan, đơn vị; hỗ trợ dọn dẹp, chỉnh trang lại Nhà văn hoá xóm khu vực điểm bầu cử, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp chào mừng

(...xem tiếp trang 3) >>>

HỒ CHÍ MINH VÀ MỘT SỐ DI HUẤN VỚI THANH THIẾU NHI

Trong suốt cuộc đời hoạt cách mạng của mình, Bác Hồ dành rất nhiều tình cảm và sự quan tâm cho thanh thiếu niên nhi đồng; Người đã quan tâm đặc biệt tới công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, coi thanh niên là người chủ tương lai của đất nước, trong Di chúc, Người nhấn mạnh: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 và chỉ thị của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, ngày 15/5/1941, đồng chí Đàm Minh Viễn đã tổ chức thành lập Đội Nhi đồng cứu quốc do Kim Đồng làm đội trưởng với 05 đội viên đầu tiên. Các đội viên đầu tiên được học thuộc lòng bài “Lịch sử nước ta” do Bác Hồ viết bằng văn vần để giáo dục lòng yêu nước cho thiếu nhi với những vần điệu sâu sắc:

“...Dân ta phải biết sử ta

Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam...”

Đây là những trang sử hào hùng của hơn mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc được Bác đúc kết theo vần điệu vừa góp phần giáo dục thiếu nhi về lịch sử dân tộc vừa truyền thụ tinh thần anh dũng của nhân dân trong quá trình bảo vệ chủ quyền, bình yên của Tổ quốc. Dưới sự định hướng của Bác và sự dìu dắt của các đồng chí đoàn viên những đội viên của Đội Nhi đồng cứu quốc đã không ngừng được bồi dưỡng tinh thần yêu nước nồng nàn, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm làm tốt nhiệm vụ cách mạng mà Đảng tin tưởng, giao phó.

Trong thời gian hoạt động tại hang Pác Bó, Bác Hồ đã trực tiếp dạy chữ và hướng dẫn trở thành cán bộ vận động phụ nữ, thanh niên cho các đồng chí Nông Thị Trung, Thế Anh. Trong đó, Người đã dành tặng đồng chí Nông Thị Trung bài thơ:

Vở này ta tặng cháu yêu ta,
Tỏ chút lòng yêu cháu gọi là.
Mong cháu ra công mà học tập,
Mai sau cháu giúp nước non nhà

Lời thơ mộc mạc, giản dị mà gần gũi của Người đã ẩn chứa niềm tin, hi vọng vào thế hệ trẻ, vào lớp lớp thanh thiếu niên sẽ kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, tiếp nối con đường đấu tranh giải phóng, xây dựng quê hương, đất nước.

Tháng 1 năm 1946, Bác đã viết trong thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết Nguyên Đán “...Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội...” cho thấy Bác đã đề cao vai trò của thanh niên trong xã hội bởi chính thanh niên là nguồn nhân lực dồi dào, có sức khỏe, trí tuệ để sẵn sàng làm việc, cống hiến và hi sinh cho Tổ quốc, bởi chính tuổi trẻ là tương lai của đất nước. Từng lời nói, từng câu chữ của Bác gửi gắm vào thế hệ trẻ hôm nay trách nhiệm, nghĩa vụ cao cả, thiêng liêng với đất nước, với những trang sử anh hùng của dân tộc.

Nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên tiên phong (15/5/1941 – 15/5/1961), Bác Hồ có thư gửi thiếu niên, nhi đồng toàn quốc, trong thư Bác căn dặn các cháu thực hiện năm điều sau đây:

Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào
Học tập tốt, lao động tốt
Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt
Giữ gìn vệ sinh
Thật thà, dũng cảm

Qua những lời dạy của Người đã cho chúng ta thấy tình yêu thương bao la, tâm nhìn sâu rộng về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của thiếu nhi - là lực lượng cách mạng trong sự nghiệp cứu nước và xây dựng đất

nước, “sẽ là người chủ của nước nhà”. Đồng thời, những lời căn dặn ấy hàm chứa giá trị truyền thống quý báu từ bao đời nay của dân tộc ta: Đó là chủ nghĩa yêu nước chân chính và tinh thần dân tộc là cơ sở của ý thức trách nhiệm của mỗi người dân với Tổ quốc; đó là lòng ham học hỏi, cầu tiến bộ; đoàn kết, nhân ái, thương người như thể thương thân; lao động cần cù, dũng cảm, sáng tạo và mối quan hệ tin cậy, chân thật trong cộng đồng của mỗi người dân đất Việt.

Ngày 19/5/1969, Bác viết thư khen các cháu thiếu niên hợp tác xã măng non thôn Phú Mẫn, xã Hàm Sơn, huyện Yên Phong, tỉnh Hà Bắc, Người đã viết “Các cháu tuy tuổi còn nhỏ cũng có thể làm những việc ích nước, lợi dân. Các cháu là những người chủ nhân tương lai của nước nhà, của hợp tác xã”. Một lần nữa Người đã khẳng định lại niềm tin và sự kỳ vọng của mình vào những người chủ nhỏ của đất nước, những thanh niên tương lai của dân tộc.

Cho đến những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, trước lúc đi xa, trong Di chúc, Người vẫn để lại cho thiếu nhi tình vô vàn tình yêu thương, Người viết “cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng” Bác luôn có một sự gắn bó mật thiết, một tình cảm triu mến, hiền hòa và chu đáo với thiếu nhi. Đó là sự âm áp vô cùng của một vị lãnh tụ vĩ đại, của người ông hiền từ dành tặng các cháu thiếu nhi.

Tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc, giáo dục của Người qua những bức thư, lời dạy, bài viết gửi đến thiếu niên, nhi đồng cả nước nhân dịp Tết Thiếu nhi, Ngày khai trường, Tết trung thu,... mãi mãi khắc sâu, trở thành tài sản vô giá đối với các thế hệ măng non Việt Nam, là động lực để lớp lớp măng non ra sức thi đua học tốt, rèn luyện tốt, phấn đấu trở thành những công dân có ích, những chủ nhân tương lai của đất nước.

Hồng Hà

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

» (...tiếp theo trang 1)

ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn cũng tăng cường vận động đoàn viên, thanh niên tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên mạng Internet; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử. Tùy vào điều kiện thực tế, các đơn vị tổ chức hoạt động chào mừng cuộc bầu cử, gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh

Covid-19 đồng thời triển khai nắm bắt tư tưởng, theo dõi chặt chẽ việc đăng tải, chia sẻ thông tin về cuộc bầu cử của đoàn viên, thanh niên trên các trang mạng xã hội.

Đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh nhận thức sâu sắc rằng: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, là hình thức dân chủ trực tiếp, là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong việc

xây dựng Nhà nước nói chung và cơ quan đại diện - cơ quan quyền lực Nhà nước từ trung ương đến địa phương; là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Tham gia bầu cử là niềm vinh dự, tự hào đồng thời là trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của quê hương, đất nước.

Ban Tuyên giáo

THIẾU NHI CAO BẰNG THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

Tự hào là lớp lớp măng non được sinh ra và lớn lên trên quê hương cách mạng, nơi cách đây 80 năm từ 05 đội viên nhi đồng đầu tiên đã xây dựng và hình thành tổ chức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (TNTP Hồ Chí Minh) vững mạnh như hôm nay. Trong những ngày tháng 5 lịch sử này, thiếu nhi Cao Bằng đang ra sức thi đua “học tập tốt, lao động tốt” lập nên những thành tích vẻ vang kính dâng lên Đảng, Bác Hồ kính yêu.

Bám sát sự chỉ đạo của Hội đồng Đội Trung ương, ngay từ đầu năm học, các cấp bộ Đội đã triển khai 06 nhiệm vụ trọng tâm công tác với chủ đề “Thiếu nhi Cao Bằng - Tự hào truyền thống, tiến bước lên Đoàn” đặc biệt là triển khai các hoạt động chào mừng 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2021) với chủ đề “Đội TNTP Hồ Chí Minh - 80 năm lớn lên cùng đất nước”. Trong đó, chú trọng vào công tác giáo dục truyền thống lịch sử, tình yêu quê hương đất nước, giáo dục đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi trong và ngoài nhà trường gắn với triển khai có hiệu quả phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”; giáo dục về truyền thống vẻ vang của Đội TNTP Hồ Chí Minh và những đóng góp của Đội TNTP đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng của dân tộc, dựng xây đất nước thông qua các buổi sinh hoạt chi đội, sinh hoạt sao nhi đồng, sinh hoạt dưới cờ, bản tin phát thanh măng non, các hội thi, hoạt động văn nghệ, thể thao, các phong trào “Bạn giúp bạn”, “Đôi bạn cùng tiến”, “Nghìn việc tốt”, “Kế hoạch nhỏ”, “Đọc và làm theo báo đội”, “Hoa điểm tốt”,... Kết quả, có 320 Liên đội tham gia với em trên 71.600 đội viên, thiếu niên, nhi đồng. Hội đồng Đội các cấp đã tập trung chỉ đạo, triển khai đến các Liên đội tham gia các Cuộc thi “Thiếu nhi dân tộc hát Quốc ca tại



*Liên hoan các đội tuyên truyền măng non về Luật trẻ em
Hội thi Chỉ huy đội giỏi năm học 2020 - 2021*

địa chỉ đỏ”; Cuộc thi “Khăn quàng thắm mãi vai em”; Cuộc thi “Đội TNTP trong trái tim em”; qua đó đã giúp các em nhận thức sâu sắc hơn những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các em thêm tình yêu quê hương, đất nước.

Nhằm tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi, trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại, bạo lực học đường. Đồng thời, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội, đội ngũ phụ trách sao nhi đồng, góp phần đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng sinh hoạt của các Liên Đội góp phần xây dựng tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh phát triển ngày càng vững mạnh, các cơ sở Đội chú trọng tổ chức các lớp tập huấn, các hội thi như Hội thi chỉ huy đội giỏi, Phụ trách giáo giỏi, thi tìm hiểu về Luật trẻ em; cấp tỉnh đã tổ chức thành công Liên hoan các đội tuyên truyền măng non về luật trẻ em và Hội thi Chỉ huy Đội giỏi năm học 2020 - 2021 với sự tham gia của 50 em thiếu nhi xuất sắc đến từ 10 đơn vị huyện, thành phố.

Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” tiếp tục được triển khai đầy mạnh qua cụ thể hóa Chỉ thị số 02-CT/TWĐTN-CTTN ngày 16/8/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” giai đoạn 2019 - 2022. Qua đó, các công trình Vì đàn em thân yêu, Công trình măng non nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh đã được các cấp bộ Đội trong toàn tỉnh triển khai với nhiều công trình sáng tạo, ý nghĩa như nhà phân loại rác thải, bồn hoa tái chế bằng lốp ô tô, sân chơi thiếu nhi... Toàn tỉnh đã có 243 công trình vì đàn em thân yêu, công trình măng non của các cấp bộ Đoàn, Đội. Cấp tỉnh triển khai thực hiện Công trình Phục

dựng “Nhà sàn anh Kim Đồng” tại khu Di tích lịch sử Kim Đồng và đã hoàn thành giai đoạn I của công trình; phối hợp với các đơn vị trong và ngoài tỉnh triển khai xây dựng nhà vệ sinh từ chai nhựa tại trường Tiểu học Kéo Yên, huyện Hà Quảng; xây dựng sân chơi thiếu nhi tại các điểm như: Thị trấn Nước Hai, Trường Tiểu học Sam Luông, xã Trương Lương, huyện Hòa An, Trường Tiểu học Quan Lung, huyện Trùng Khánh; xây dựng nhà đa năng trường PTDT nội trú huyện Bảo Lâm.

Trong tuần lễ cao điểm kỷ niệm kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2021), Hội đồng Đội tỉnh đang cai tổ chức thành công chuỗi hoạt động hành trình đến địa chỉ đỏ và Toạ đàm “Đội TNTP Hồ Chí Minh

- 80 năm lớn lên cùng đất nước” cấp Trung ương. Các huyện, thành Đoàn tổ chức các hoạt động kỷ niệm bằng nhiều hình thức phong phú như: Tổ chức hoạt động về nguồn; hoạt động kỷ niệm, tuyên dương giáo viên tổng phụ trách Đội, đội viên tiêu biểu,...

Phát huy truyền thống vẻ vang của Đội TNTP Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự dìu dắt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thiếu nhi Cao Bằng nguyện hứa sẽ không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, luôn luôn yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng góp sức nhỏ bé của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu đẹp, phồn vinh, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước.

Ban TTN trường học Tỉnh đoàn

SẴN SÀNG CHO MÙA HÈ BỔ ÍCH, AN TOÀN

Eong tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng trong dịp hè là một trong những hoạt động trọng tâm được các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn tỉnh quan tâm tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực hướng trọng tâm vào việc chăm sóc và giáo dục thanh thiếu niên, nhi đồng.

Dưới sự chỉ đạo, định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh, bám sát kế hoạch hoạt động Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi và thực hiện chức năng nhiệm vụ bồi dưỡng và phát hiện năng khiếu cho đối tượng thanh thiếu nhi của tỉnh Cao Bằng. Vào mỗi dịp hè, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Cao Bằng lại trở thành địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh và các em học sinh có niềm đam mê, yêu thích thể thao, nghệ thuật. Hằng năm, từ ngày 10/5 - 30/5 có đông đảo

phụ huynh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến đăng kí cho con tham gia các lớp học năng khiếu trong dịp hè, qua đó các em không chỉ được học mà các em còn được giao lưu, học hỏi các kỹ năng, trải nghiệm thông qua các hoạt động sinh hoạt chung. Đây vừa là cơ hội để các em hoạt động vui chơi giải trí sau 9 tháng học trên lớp, vừa có thể phát hiện ra những năng khiếu, tài năng ngay từ nhỏ. Ngoài những lớp năng khiếu truyền thống như: âm nhạc, hội họa, múa, nhảy, võ thuật, cờ vua, luyện viết chữ đẹp, học toán Soroban,... Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Cao Bằng còn mở thêm nhiều lớp dạy phát triển tư duy, kỹ năng sống cho trẻ như: Học kỳ quân đội, Học làm chiến sỹ công an. Tham gia khóa học, các em sẽ được sinh hoạt và trải nghiệm trong môi trường quân đội như những người lính thực thụ, được

bồi dưỡng kỹ năng sống, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, tình yêu quê hương, đất nước... Với cơ sở vật chất được đầu tư nghiêm túc, phòng học khang trang, đội ngũ giáo viên, cộng tác viên năng động, nhiệt huyết tạo niềm tin cho các bậc phụ huynh gửi gắm con em mình trong suốt mùa hè.

Cho con em tham gia học các lớp năng khiếu trong dịp hè không chỉ học mà các em còn được giao lưu, học hỏi các kỹ năng, trải nghiệm thông qua các hoạt động sinh hoạt chung. Hy vọng với những hoạt động phong phú, đa dạng trong dịp hè sẽ mang đến cho thiếu nhi trong tỉnh sân chơi lành mạnh, là “cái nôi” nuôi dưỡng, phát hiện những tài năng trẻ, giúp các em rèn luyện bản thân, phát triển thể chất, tinh thần, tạo tâm thế tốt nhất bước vào một năm học mới với nhiều thành công.

Trung tâm Hoạt động TTN

I. HOẠT ĐỘNG CẤP TỈNH

1. Lễ ký kết thoả thuận hợp tác về viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông giai đoạn 2021 – 2025.

Ngày 20/3/2021, Tỉnh đoàn thanh niên và VNPT Cao Bằng ký kết thoả thuận hợp tác về viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông giai đoạn 2021 - 2025. Hai đơn vị cam kết tăng cường hợp tác hướng tới mục tiêu trở thành đối tác chiến lược của nhau trong quá trình hoạt động và phát triển. Triển khai các nội dung theo thoả thuận hợp tác, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động hỗ trợ, chăm lo các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, góp phần ổn định, cải thiện chất lượng cuộc sống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân tại địa phương.



2. Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).

Ngày 26/3/2021, Tỉnh đoàn thanh niên Cao Bằng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức Đoàn.

Nhân dịp này, Thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 22 đồng chí; tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2016 – 2020; tặng Bằng khen cho 01 Chi đoàn mạnh tiêu biểu toàn quốc năm 2021, 02 Bí thư chi đoàn tiêu biểu toàn quốc năm 2021; trao chứng nhận cho 08 đồng chí Bí



thư chi đoàn tiêu biểu toàn quốc năm 2021. Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 10 công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Cao Bằng năm 2020. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tuyên dương 17 chi đoàn mạnh tiêu biểu, tặng bằng khen cho 23 tập thể, 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017 – 2020.

3. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã “Những bước chân vì cộng đồng”.

Ngày 28/3/2021, Tỉnh Đoàn thanh niên, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Giải Việt dã “Những bước chân vì cộng đồng” năm 2021. Hoạt động thu hút sự tham gia của hơn 1.200 cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và người lao động trên địa bàn tỉnh tham gia chạy đồng hành 01 km xung quanh Trung tâm Hội nghị tỉnh.



Hơn 100 vận động viên tham gia các nội dung: chạy 03 km nam và 02 km nữ (Giải Việt dã “Những bước chân vì cộng đồng”); chạy 07 km nam và 03 km nữ (Giải Việt dã tranh cúp năm 2021). Kết quả, giải nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Thành phố, giải nhì thuộc về đoàn huyện Trùng Khánh, đoàn huyện Hòa An đạt giải ba và 55 giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

4. Hội thảo cấp cơ sở “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng - Những dấu ấn vàng son”.

Ngày 20/4/2021, Tỉnh đoàn thanh niên Cao Bằng tổ chức Hội thảo cấp cơ sở “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng - Những dấu ấn vàng son” nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), 80 năm Ngày thành lập Chi đoàn thanh niên cứu quốc đầu tiên của



tỉnh Cao Bằng (20/4/1941 - 20/4/2021).

Hội thảo đã lắng nghe 08 tham luận tập trung làm rõ các vấn đề: Bối cảnh ra đời và những đóng góp của Chi đoàn thanh niên cứu quốc đầu tiên của tỉnh Cao Bằng đối với sự phát triển của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói chung và tỉnh Cao Bằng nói riêng. Khẳng định những đóng góp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng qua 90 năm xây dựng và phát triển, góp phần tạo nên những trang sử hào hùng của Đảng bộ tỉnh Cao Bằng. Vai trò và trách nhiệm của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay. Cũng như những nghiên cứu làm rõ thêm các giai đoạn hình thành và phát triển của tổ chức

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng; vai trò của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đối với sự ra đời của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng giai đoạn 1930 - 1945,...

5. Liên hoan các đội tuyên truyền măng non về Luật trẻ em, Hội thi Chỉ huy Đội giỏi tỉnh Cao Bằng năm học 2020 - 2021 trong hai ngày 24-25/4/2021.



Tham gia Liên hoan và Hội thi các đội trải qua ba phần thi: Tìm hiểu kiến thức về Luật trẻ em và kiến thức Chỉ huy đội; phần thi kỹ năng, nghiệp vụ Đội và phần thi Chỉ huy Đội tài năng. Kết quả, Ban tổ chức trao 01 giải nhất (đội thi huyện Quảng Hoà), 02 giải nhì (đội thi huyện Trùng Khánh và Thành phố), 03 giải ba (đội thi Hà Quảng, Bảo Lâm, Hoà An), 04 giải khuyến khích (đội thi Bảo Lạc, Thạch An, Hạ Lang, Nguyên Bình) và 03 giải phụ.



6. Đội TNTP Hồ Chí Minh - 80 mùa hoa lớn lên cùng đất nước.

Từ ngày 04 - 05/5/2021, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Tỉnh Đoàn Cao Bằng tổ chức chuỗi hoạt động hành trình đến địa chỉ đỏ và Toạ đàm “Đội TNTP Hồ Chí Minh - 80 năm lớn lên cùng đất nước” kỷ niệm 80 năm

Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2021).

Chiều ngày 04/5, các đại biểu đã dâng hương, báo công tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đền thờ Đội Nhi đồng cứu quốc. Ban tổ chức chương trình và các nhà tài trợ đã trao tặng 50 suất học bổng Vừ A Dính, 80 xe đạp, 120 suất quà, 01 công trình Vì mái trường xanh, 01 bộ trống Đội cho Hội đồng Đội tỉnh, các em thiếu nhi Cao Bằng và khánh thành 01 công trình sân chơi cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư tại thị trấn Thông Nông (huyện Hà Quảng).

Sáng ngày 05/5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã tổ chức Toạ đàm “Đội TNTP Hồ Chí Minh - 80 mùa hoa lớn lên cùng đất nước”. Toạ đàm đã lắng nghe các tham luận nội dung tập trung làm rõ các vấn đề về: Lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh; các phong trào lớn của Đội như phong trào “Nghìn việc tốt”, “Áo lụa tặng bà”, “Kế hoạch nhỏ”; Thực tiễn và những kết quả đạt được trong tổ chức, triển khai các hoạt động, phong trào của Đội...

II. HOẠT ĐỘNG CẤP CƠ SỞ

1. Các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).

Thạch An: Gặp mặt cán bộ Đoàn qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021). Các đồng chí cán bộ Đoàn được trao đổi, đối thoại trực tiếp với các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và các đồng chí lãnh đạo Đoàn qua các thời kỳ về các vấn đề liên quan đến thanh niên, chia sẻ những khó khăn, thử thách trong công tác xây dựng các cơ sở Đoàn, đưa ra những định



hướng cho đoàn viên, thanh niên trong các hoạt động, phong trào của Đoàn.

Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Toạ đàm “Tự hào 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; trao danh sách 58 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng; tuyên dương 10 đoàn viên ưu tú tiêu biểu; khen thưởng 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi đua chào



mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Hà Quảng: Tổ chức Lễ kỷ niệm ôn lại truyền thống về vang 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trao tặng kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 10 đồng chí có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ, tuyên dương 12 bí thư chi đoàn tiêu biểu giai đoạn 2017 – 2020, ra mắt Câu lạc bộ lý luận trẻ gồm 8 thành viên, trao giải cuộc thi ảnh “Nét đẹp Đoàn



viên”, tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo Đoàn qua các thời kỳ và khánh thành Công trình thanh niên chào mừng 90 năm thành lập Đoàn - “Bức tranh tường” tại sân vận động huyện với trị giá gần 30 triệu đồng từ kinh phí đóng góp của ĐVTN toàn huyện.

Đoàn trường CĐSP Cao Bằng: Sinh hoạt chi đoàn chủ điểm “Ngày đoàn viên” gắn với ôn lại lịch sử, truyền thống 90 năm xây dựng, trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, vệ sinh, làm đẹp khuôn viên cây cảnh trong trường học và tổ chức hoạt động trồng cây



trồng và trao 2.000 giống cây quế, keo hỗ trợ thanh niên xã Đức Thông, huyện Thạch An.

2. Đoàn viên, thanh niên Thạch An tham gia hiến máu tình nguyện năm 2021.

Ngày 06/4/2021, 350 đoàn viên, thanh niên huyện Thạch An tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện huyện năm 2021 và phát động chiến dịch Ngày toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện 7/4. Kết quả đã thu được 112 đơn vị máu, góp phần cung cấp nguồn máu sạch vào ngân hàng máu của tỉnh, kịp thời cứu sống người bệnh.



3. Hạ Lang: Tập huấn “Mô hình trồng nấm hương” cho đoàn viên, thanh niên.

Ngày 08/04/2021, Huyện Đoàn – Hội LHTN Việt Nam huyện Hạ Lang phối hợp với Công ty Giống và thức ăn chăn nuôi Cao Bằng tổ chức lớp Tập huấn “Mô hình trồng nấm hương”, hướng dẫn quy trình công nghệ sản xuất nấm; cách xây dựng nhà trồng nấm, giàn



trồng nấm; kỹ năng trồng và chăm sóc nấm; cách thức ủ nguyên liệu; cách chọn giống tốt để nấm trồng đạt hiệu quả,... cho 65 đoàn viên thanh niên và các cá nhân có nhu cầu học nghề trồng nấm, phát triển kinh tế trên địa bàn huyện.

4. Quảng Hoà ra quân tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 10 - 11/5, Đoàn thanh niên 19 xã,



thị trấn chủ động đến từng xóm, tổ dân phố tuyên truyền lưu động về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời tuyên truyền qua các trang mạng xã hội của Huyện Đoàn và các Đoàn xã, thị trấn; hướng dẫn người dân, đoàn viên, thanh niên cài đặt ứng dụng Bluezone, thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, phát tờ rơi, lập các chốt hướng dẫn đeo khẩu trang, chuẩn bị nước rửa tay miễn phí cho người dân tại các điểm chợ huyện, xã, khu vực đông dân cư. Đồng thời lồng ghép tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngọc Diệp – Tổng hợp

LONG THIÊN MỸ - LIÊN ĐỘI TRƯỞNG XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC ĐỘI

Trong những năm qua, liên Đội trưởng PTDT Nội trú – THCS Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa luôn dẫn đầu trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi của huyện cũng như của tỉnh Cao Bằng. Để đạt được những kết quả đó là nhờ có sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường, sự chỉ đạo, định hướng của Giáo viên làm tổng phụ trách Đội, các nhân tố tích cực trong Ban chỉ huy Liên Đội, trong đó có em Long Thiên Mỹ - Liên đội trưởng.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có bố, mẹ đều là giáo viên nên em luôn nhận được sự thấu hiểu và sẻ chia của gia đình. Bố, mẹ luôn động viên em tham gia các hoạt động tại nhà trường. Từ hoạt động trải nghiệm thực tế trong công tác Đội, sẽ giúp em hoàn thiện các kỹ năng của bản thân trong việc học làm người có ích. Không chỉ là học sinh giỏi 8 năm liền, em còn luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động ở trường, được bạn bè, thầy cô quý mến.

Từ năm 2016 đến nay, các cuộc thi do Hội đồng Đội trung ương hay Hội đồng Đội tỉnh tổ chức em đều tham gia và đạt giải cao như: Giải nhì Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức năm 2016, Giải ba Tìm hiểu về Luật trẻ em do Hội đồng Đội tỉnh Cao Bằng tổ chức năm 2017. Đặc biệt, trong năm học 2019 – 2020 em đạt 02 giải toàn quốc do Hội đồng Đội trung ương tổ chức đó là giải Cây bút triển vọng Cuộc thi Viết thư quốc tế dành cho trẻ em lần thứ 49 (năm 2020) của Liên minh Bru chính Thế giới (UPU), Giải Ba phần thi viết Cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi – Thiếu nhi với Bác Hồ”.

Với những thành tích đã đạt được



Em Long Thiên Mỹ đạt giải thí sinh có bài tự luận xuất sắc nhất Liên hoan các đội tuyên truyền măng non về Luật trẻ em và Hội thi Chỉ huy Đội giỏi tỉnh Cao Bằng năm học 2020 - 2021

trong các năm qua em Long Thiên Mỹ đã vinh dự nhận được các bằng khen, giấy khen từ các cấp, ngành như: Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong Công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn 2015 – 2018; Ban chấp hành Tỉnh đoàn tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong Công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn 2015 - 2018, Bằng khen có thành tích xuất sắc trong Công tác Đội năm học 2019-2020.

Trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2021), Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Liên hoan các đội tuyên truyền măng non về Luật trẻ em và Hội thi Chỉ huy Đội giỏi, Long Thiên Mỹ đã xuất sắc dành giải nhất phần thi viết và tự luận, ngoài ra em còn thể hiện rất tốt ở các phần thi kỹ năng nghiệp vụ Đội và Chỉ huy Đội tài năng, giúp cho Đội thiếu nhi huyện Quảng Hòa dành giải nhất.

Với những thành tích đáng tự hào đó em Long Thiên Mỹ, Liên đội trưởng PTDT Nội trú – THCS Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa xứng đáng là Liên đội trưởng xuất sắc, gương mẫu trong vườn hoa thom ngát của Đội.

Ban TTN trường học Tỉnh đoàn

**CÔ GIÁO NÔNG THỊ HUYỀN MY - TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI
NHỆT HUYẾT, YÊU NGHỀ, HẾT LÒNG VÌ HỌC SINH THÂN YÊU**

Sinh năm 1983, tốt nghiệp Khoa Sư phạm nhạc trường Đại học sư phạm I Hà Nội, năm 2004 cô giáo Nông Thị Huyền My đến nhận công tác tại trường Tiểu học Chu Trinh, huyện Hòa An. Công tác được 1 năm, cô được Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường tin tưởng giao nhiệm vụ làm Giáo viên Tổng phụ trách Đội.

Những ngày đầu khi nhận nhiệm vụ, ngoài công tác chuyên môn, cô đã chủ động làm quen với công tác Đội trên các lĩnh vực: nghi thức Đội, các bài trống, các phong trào, hoạt động Đội. Bằng tinh thần cầu thị, cầu tiên, không ngừng học hỏi, tìm tòi nghiên cứu trong công việc, năng động, sáng tạo, lòng yêu nghề, yêu học sinh, cùng với sự quan tâm, động viên giúp đỡ từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, cô đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đưa công tác Đội của nhà trường đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Năm 2013, cô được điều động đến công tác tại trường Tiểu học Hợp Giang và tiếp tục được tin nhiệm giao nhiệm vụ là giáo viên làm tổng phụ trách Đội; bằng tâm huyết, kinh nghiệm được tích lũy và lòng yêu nghề cô đã nhanh chóng bắt kịp nhịp giảng dạy và làm quen với nề nếp của học sinh tại ngôi trường mới; mạnh dạn tham mưu, tổ chức các hoạt động cho học sinh bằng nhiều cách làm mới, thiết thực theo từng chủ điểm trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Hội đồng Đội, Phòng Giáo dục và đào tạo



Cô Nông Thị Huyền My (thứ 3 từ phải sang) vinh dự nhận bằng khen của BCH Trung ương Đoàn vì có thành tích xuất sắc trong đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” năm 2019.

thành phố. Đồng thời luôn đổi mới hình thức tổ chức hoạt động đa dạng, phong phú; phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh sắp xếp cho học sinh thời gian học và tham gia phong trào một cách hợp lý. Nhờ vậy các hoạt động, phong trào của Liên đội đã được tổ chức hiệu quả và thu hút đông đảo đội viên, nhi đồng tham gia như: Phong trào Kế hoạch nhỏ, công trình măng non, hoa điểm tốt, đền ơn đáp nghĩa, thi làm báo tường, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, của tổ chức Đoàn, Đội; thành lập và duy trì các câu lạc bộ học tập, câu lạc bộ sở thích; các hoạt động ngoại khóa tuyên truyền pháp luật, rèn luyện kỹ năng sống... Nhiều mô hình, chương trình hoạt động Đội của Liên đội đã được các Liên đội bạn học hỏi và áp dụng như: Mô hình “Cổng trường An toàn giao thông”; chương trình “Tết ấm yêu thương - Vòng tay bè bạn”; Hội thi “Chúng em với Bác Hồ kính yêu”; Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”; Mô hình “Phát thanh măng non trực tuyến”. Đặc biệt, hai năm học vừa qua, Liên đội đã xây dựng quỹ “Vòng tay bè bạn – Tiếp sức đến trường” được 2.000.000đ; tổ chức chương trình tặng quà Tết Canh Tý 2020 với chủ đề “Tết ấm yêu thương”, tặng quà tết cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Liên đội; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn Phường Hợp Giang thông qua Hành trình đến với địa chỉ đỏ được 05 địa chỉ trị giá 7.500.000đ; quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị

thiên tai bão lũ được 55.401.000đ; giao lưu văn nghệ với đoàn nghệ thuật tình thương và quyên góp ủng hộ cho người khuyết tật được 22.605.000đ...

Ngoài ra, để phát triển công tác Đội nhà trường, cô thường xuyên tổ chức nhiều đợt tập huấn kỹ năng công tác Đội cho đội ngũ ban chấp hành liên đội, chi đội trong năm học; có nhiều sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến phương pháp hoạt động Đội, tiêu biểu như: Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt sao nhi đồng trong trường tiểu học, giải pháp về công tác giáo dục truyền thống cho học sinh thông qua hoạt động Đội, giải pháp chỉ đạo “Rèn nề nếp sinh hoạt cho học sinh tiểu học”. Các sáng kiến, giải pháp trên đã được đồng nghiệp, Hội đồng khoa học, sáng kiến của thành phố đánh giá cao.

Trong 17 năm công tác,

16 năm là Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, bằng lòng nhiệt huyết và yêu nghề của mình cô đã có nhiều đóng góp tích cực vào thành tích chung của nhà trường. Liên tục từ năm 2014 đến nay, Liên đội trường Tiểu học Hợp Giang là đơn vị dẫn đầu trong phong trào công tác Đội của thành phố và cũng là đơn vị đạt Liên đội vững mạnh xuất sắc cấp tỉnh, cấp Trung ương; đạt nhiều giải cao trong các hội thi các ngành, các cấp tổ chức. Cá nhân cô cũng đạt nhiều phần thưởng cao quý như: Hằng năm đều đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 3 lần đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; nhiều năm liền đạt giáo viên giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh, thành phố; nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Thành Đoàn, Tỉnh Đoàn, Trung ương Đoàn, UBND tỉnh; đạt Huân luyện viên cấp I Trung ương tại Trại huấn luyện Kim Đồng

toàn quốc 2015 khu vực phía Bắc. Vinh dự hơn, cô được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” năm 2012, tặng Huy hiệu “Phụ trách giỏi” năm 2013; Hội đồng Đội Trung ương trao Giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2020; Bộ Giáo dục và Đào tạo trao chứng nhận là giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi tiêu biểu cấp quốc gia năm 2015; là đại biểu phụ trách Đội tỉnh Cao Bằng tham gia Liên hoan Phụ trách Đội giỏi toàn quốc năm 2018 tại tỉnh Bình Dương...

Với niềm đam mê công tác Đội cộng với tình yêu thương học trò đã giúp cô Nông Thị Huyền My luôn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết với nghề, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của trường Tiểu học Hợp Giang nói riêng và trở thành tấm gương sáng trong công tác Đội và ngành giáo dục tỉnh nhà.

*Lê Khuyên
Ban TTN trường học*

CHI ĐOÀN XÓM PHIA KHẢO, XÃ YÊN SƠN, HUYỆN HÀ QUẢNG ĐẠT DANH HIỆU CHI ĐOÀN MẠNH TIÊU BIỂU TOÀN QUỐC NĂM 2021

Trong những năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi (TTN) trong toàn tỉnh không ngừng phát triển, hệ thống tổ chức Đoàn ngày càng hoàn thiện; nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn ngày càng đáp ứng được

nhu cầu và lợi ích của thanh niên tại địa phương. Đặc biệt, qua triển khai thực hiện đầy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng chi đoàn mạnh, qua đó đã xuất hiện nhiều chi đoàn mạnh, chủ động công tác, tiêu biểu là chi đoàn xóm Phia Khao, xã Yên Sơn, huyện Hà

Quảng, tỉnh Cao Bằng. Để thu hút đông đảo đoàn viên tham gia vào các hoạt động của Đoàn, Ban Chấp hành chi đoàn đặc biệt chú trọng hình thức sinh hoạt chi đoàn, trong đó tập trung vào sinh hoạt chi đoàn theo chủ điểm, ngoài ra Ban Chấp hành chi đoàn chủ động

suu tầm thông tin bổ ích thông qua một số thông tin của Đoàn cấp trên, đặc biệt là nội dung định hướng sinh hoạt chi đoàn và hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn đăng tải trên Website, Bản tin thanh niên của Tỉnh Đoàn. Song song với đó, chi đoàn luôn nêu cao tinh thần xung kích, tiên phong trong các phong trào hoạt động an sinh xã hội tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động phong trào đoàn, đóng góp đáng kể vào sự phát triển của tổ chức Đoàn và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương được cấp ủy, chính quyền ghi nhận như: Tổ chức thăm, hỏi tặng quà 03 hộ gia đình chính sách; giúp đỡ được 60 ngày công lao động giúp nhân dân gặt lúa, thu ngô, sửa chữa nhà, di dời chuồng trại...; tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi; tham gia công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương. Đặc biệt chi đoàn đã phối hợp với Đoàn thanh niên xã xây dựng và hoàn thành công trình thanh niên vận chuyển và đào hố đặt cột điện cho các hộ dân Lũng Mùng và làm công chào của xã để chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Yên Sơn. Phát động và trồng tuyến đường hoa thanh niên tự quản tại xóm Phia Khao; huy động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia công tác phòng chống và khắc phục hậu quả sau thiên tai; phối hợp với Hội



Đoàn viên Chi đoàn ra quân giúp nhân dân di rời gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn nhà.

Nông dân xã xây dựng tuyến đường tự quản “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”;...

Bên cạnh các hoạt động xã hội, chi đoàn xóm Phia Khao đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, hàng năm Ban Chấp hành chi đoàn lập danh sách đoàn viên ưu tú giới thiệu cho chi bộ xem xét, kết nạp Đảng, từ năm 2019 - 2020 đã có 03 đồng chí đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Chú trọng vận động ĐVTN tích cực sáng tạo, khởi nghiệp. Đẩy mạnh triển khai chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”, Chi đoàn đã không ngừng tìm tòi hướng đi mới, vận động đoàn viên thanh niên ra sức thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, áp dụng khoa học- kỹ thuật vào lao động và sản xuất theo hướng tập trung phát triển thế mạnh của địa

phương để phát triển kinh tế, từng bước nhân rộng mô hình. Điển hình là mô hình nuôi lợn đen đã được Chi đoàn xóm Phia Khao nhân rộng tới 03 hộ gia đình ĐVTN, mô hình cho thu nhập mỗi năm trên 60 triệu đồng/hộ.

Với những cố gắng, phấn đấu và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác trong thời gian qua. Năm 2021, Chi đoàn xóm Phia Khao vinh dự được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh công nhận Chi đoàn mạnh tiêu biểu toàn quốc năm 2021. Đây là niềm vinh dự, tự hào và là động lực tiếp tục khích lệ, động viên tập thể Chi đoàn xóm Phia Khao tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương ngày càng vững mạnh.

Ban Tổ chức – Kiểm tra

ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO TUỔI TRẺ SÁNG TẠO TRONG ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN

Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã đề ra 3 phong trào phát huy thanh niên xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và 3 chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh, thiếu nhi. Trong đó, “Tuổi trẻ sáng tạo” được xác định là một trong 3 phong trào lớn của Đoàn nhiệm kỳ 2012-2017. Phát huy những kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” với nhiều nội dung và giải pháp cụ thể.

Thời gian qua, thực hiện phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, các cấp bộ Đoàn tổ chức nhiều hoạt động đa dạng như: Triển khai cuộc vận động “Mỗi đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) một ý tưởng sáng tạo”; tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên nông thôn, cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng, liên hoan tuổi trẻ sáng tạo; hỗ trợ, giúp đỡ các ý tưởng sáng tạo của ĐVTN. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã có 6.591 ý tưởng, sáng kiến, giải pháp sáng tạo được đăng ký, thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức 05 lớp tập huấn chuyên giao khoa học kỹ thuật, kiến thức khởi nghiệp và xây dựng nông thôn mới với trên 360 ĐVTN tham gia. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Khoa học và công nghệ tổ chức 32 hoạt động tập huấn chuyên giao khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất cho 2.500 lượt ĐVTN và quần chúng nhân dân.

Năm 2021, các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, trong đó tập trung vào nội dung vận động ĐVTN đề xuất và đăng tải ý tưởng, sáng kiến lên Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam, ứng dụng di động “Sáng tạo trẻ” và thành lập các Câu lạc bộ (CLB) Sáng tạo trẻ.

Đối với việc đăng tải ý tưởng, sáng kiến lên Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam và ứng dụng di động “Sáng tạo trẻ”, nội dung các ý tưởng, sáng kiến thuộc tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội như: Giải pháp cải cách



ĐVTN tham gia Hội trại Xuân Biên giới - ấm tình quân dân và Liên hoan tuổi trẻ sáng tạo năm 2020.

hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, công nhân viên chức; công nghệ - kỹ thuật, giải pháp trong công tác tuyên truyền; các ý tưởng kinh doanh, khởi nghiệp, lập nghiệp; các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, y tế, văn hóa, thể thao,... Sau khi có ý tưởng, sáng kiến ĐVTN đăng ký tài khoản, đăng nhập và đăng tải ý tưởng trên công thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam tại địa chỉ: www2.ytuongsangtao.net hoặc ứng dụng di động “Sáng tạo trẻ”. Sau khi ý tưởng, sáng kiến được đăng tải, Tỉnh Đoàn sẽ tiến hành phê duyệt các ý tưởng, sáng kiến dựa trên các tiêu chí: Đầy đủ thông tin (tên tiêu đề, đơn vị, mô tả ý tưởng sáng kiến...); không vi phạm các quy định của pháp luật và phù hợp với văn hóa, truyền thống của dân tộc. Sau khi được phê duyệt, các ý tưởng chính thức được công nhận là kết quả vận động ĐVTN đề xuất ý tưởng, sáng kiến trên Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam của các đơn vị.

Bên cạnh đó, năm 2021 các đơn vị tập trung chỉ đạo thành lập CLB sáng tạo trẻ. Đây là nội dung mới được đề xuất trong Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021. CLB Sáng tạo trẻ là mô hình tập hợp các cán bộ đoàn, ĐVTN yêu thích và có khả năng nghiên cứu, sáng tạo do huyện, thành Đoàn và các đơn vị trực thuộc thành lập. Đối tượng tham gia CLB là các nhóm theo ngành nghề, sở thích như cán bộ, công chức; giáo viên; học sinh, sinh viên; thanh niên lực lượng vũ trang; nhóm nghiên cứu, học tập; nhóm nghệ thuật; nhóm thể thao...

(xem tiếp trang 15) >>>

Bản tin Thanh niên số 2/2021

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ III/2021

1. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền giáo dục quý III/2021; trong đó tập trung các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước như: Kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2021) và 16 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2021), Kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2021), 65 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2021),

2. Chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai các hoạt động hè 2021, tháng cao điểm “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” và Lễ thấp nển tri ân các anh hùng liệt sỹ”; tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho thiếu nhi (15/8 âm lịch); các hoạt động Ngày hội đoàn viên thanh niên với văn hóa giao thông và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, các hoạt động đảm bảo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị.

3. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác đầu năm học như: Đại hội Đoàn trường, chi đoàn, Đại hội Liên, chi đội; báo cáo số liệu Đoàn, Đội; hỗ

trợ, giúp đỡ học sinh nghèo thông qua chương trình “Tiếp sức đến trường” nhân dịp đầu năm học 2021 - 2022.

4. Một số hoạt động cấp tỉnh được tổ chức trong quý III/2021:

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2020 – 2021; Trại huấn luyện kỹ năng cấp tỉnh lần thứ 4 năm 2021; Lễ thấp nển tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ 27/2/1947 – 27/7/2021; Liên hoan nghệ thuật các CLB học sinh, sinh viên; Thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên Nông thôn; Liên hoan tuổi trẻ sáng tạo năm 2021 chủ đề “Hành trình thứ hai của rác thải nhựa”; Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021) và biểu dương các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào tình nguyện giai đoạn 2016 – 2021; Ngày hội Thanh niên với Văn hóa giao thông năm 2021; tổ chức hội nghị giao ban công tác Đoàn – Hội và phong trào TTN 9 tháng đầu năm 2021, tổng kết Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021.

5. Tập trung triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phối hợp liên ngành năm 2021 với các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Văn phòng

» (...tiếp theo trang 14)

Về cơ cấu tổ chức câu lạc bộ Sáng tạo trẻ gồm có Ban chủ nhiệm và các thành viên..Ban chủ nhiệm có ít nhất 03 thành viên, thành viên có từ 10-20 người hoặc nhiều hơn tùy vào điều kiện của mỗi địa phương, đơn vị. CLB tổ chức sinh hoạt với các nội dung: Nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật, chia sẻ những ý tưởng, sáng kiến sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào trong quá trình học tập, lao động, sản xuất; triển khai các công trình nghiên cứu vào thực tiễn, xây dựng các bài thi, đề án, dự án tham dự các cuộc thi sáng tạo trên các lĩnh vực, nhân rộng những mô hình, giải pháp, sáng kiến, có tính thực tiễn cao.

Về hình thức sinh hoạt, CLB tổ chức các buổi sinh hoạt theo hình thức hội ý, trao đổi, thảo luận để các thành viên được đóng góp, chia sẻ, giao

lưu, học hỏi, đề xuất các ý tưởng sáng kiến sáng tạo, công trình nghiên cứu của mình; hình thành các đội, nhóm tham gia các cuộc thi, hội thi sáng tạo khoa học, kỹ thuật, bảo vệ môi trường... Các CLB Sáng tạo trẻ có thể sinh hoạt định kỳ 1 lần/tháng hoặc nhiều hơn theo điều kiện cụ thể.

Cùng với những nội dung triển khai phong trào “Tuổi trẻ Sáng tạo” đã và đang thực hiện, với hai nội dung định hướng tập trung triển khai trong năm 2021 sẽ góp phần tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho thanh thiếu nhi, tạo môi trường thúc đẩy, phát huy sức sáng tạo, năng động, nhiệt huyết của tuổi trẻ đóng góp nhiều hơn cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, từ đó đóng góp cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Triệu Thanh Dung
Trưởng Ban phong trào Tỉnh đoàn

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc.

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

- 1 Được hưởng hưu hàng tháng khi về già
- 2 Được cấp thẻ BHYT trong suốt thời gian hưởng lương hưu
- 3 Được Nhà nước hỗ trợ mức đóng khi tham gia theo mức chuẩn hộ nghèo (tối thiểu 10%; tối đa 30%)
- 4 Lương hưu được điều chỉnh theo Chỉ số giá tiêu dùng
- 5 Nhận BHXH 1 lần nếu không đủ điều kiện hưởng lương hưu
- 6 Thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng và chế độ tuất khi người tham gia qua đời

BHXH tự nguyện là chế độ bảo hiểm của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi của người lao động và Nhân dân, được Nhà nước bảo hộ, do cơ quan BHXH thực hiện.

MỨC ĐÓNG VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÓNG

22% thu nhập hằng tháng do người lao động lựa chọn

Mức thấp nhất: Bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.
(22% x 700.000 = 154.000 đồng/tháng)

Mức cao nhất: Bằng 20 lần mức lương cơ sở.
(22% x 29.800.000 = 6.556.000 đồng/tháng)
* Mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng/tháng

Người tham gia được lựa chọn các phương thức đóng sau:

ĐÓNG ĐỊNH KỲ

- Hàng tháng
- 3 tháng 1 lần
- 6 tháng 1 lần
- 12 tháng 1 lần
- Nhiều năm 1 lần (không quá 5 năm/lần)

ĐÓNG MỘT LẦN

Người tham gia có thể đóng những năm còn thiếu (không quá 10 năm) để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

ĐĂNG KÝ THAM GIA, THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hotline: 1900 9068 để được tư vấn và hỗ trợ

Cổng TTĐT BHXH Việt Nam <https://baohiemxahoi.gov.vn>

Ứng dụng Vssid - BHXH số

Cấp nhật thông tin chính sách BHXH, BHYT, BHTN và quá trình đóng - hưởng của người tham gia.

Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện tại các địa chỉ sau:

- Trụ sở cơ quan BHXH tỉnh, huyện, thành phố
- Đại lý thu BHXH, BHYT của UBND xã, phường, thị trấn; Bưu điện; Hội đoàn thể (nông dân, phụ nữ...)

Tham gia BHXH tự nguyện ngay hôm nay vì sự ổn định cuộc sống bản thân và gia đình

Theo BHXH tỉnh

CÁC ĐIỂM MỚI LUẬT THANH NIÊN NĂM 2020

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LUẬT THANH NIÊN (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2020)

Ngày 14/2/2020, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Luật Thanh niên 2020 với 100 phiếu thuận, 0 phiếu chống, 0 phiếu弃权.

Luật Thanh niên năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, để triển khai thực hiện mà không cần chờ sự phê chuẩn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và không cần chờ sự phê chuẩn của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG.

Chương II: TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN.

Chương III: CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THANH NIÊN.

Chương IV: TỔ CHỨC THANH NIÊN.

Chương V: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN.

Chương VI: TRÁCH NHIỆM CỦA MẬT TRẦN TỔ QUỐC, TỔ CHỨC XÃ HỘI, TỔ CHỨC KINH TẾ, TỔ CHỨC NGHỀ NGHIỆP, GIỚI TRƯỞNG, NHÀ TRƯỞNG, GIỚI ĐÌNH.

Chương VII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.

8 ĐIỂM MỚI CƠ BẢN CỦA LUẬT THANH NIÊN NĂM 2020
(So với Luật thanh niên năm 2005)

01 ĐIỂM MỚI 1: KHÔNG QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THANH NIÊN MÀ QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN.

Khác với Luật thanh niên năm 2005, Luật Thanh niên năm 2020 không quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của thanh niên trên các lĩnh vực cơ bản mà quy định thành 01 Điều chung quy định về vai trò, quyền và nghĩa vụ của thanh niên. Đồng thời, Luật đã dành 01 Chương quy định trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc, Nhà nước và xã hội, gia đình và bản thân thanh niên.

02 ĐIỂM MỚI 2: QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THANH NIÊN.

Khác với Luật Thanh niên năm 2005, Luật Thanh niên năm 2020 quy định Nhà nước bảo đảm nguồn lực để xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách đối với thanh niên theo quy định của pháp luật. Nguồn tài chính bảo đảm thực hiện chính sách đối với thanh niên gồm ngân sách nhà nước; các khoản ủng hộ, viện trợ, tài trợ và khoản đóng góp.

03 ĐIỂM MỚI 3: BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ THANG THANH NIÊN.

Luật Thanh niên năm 2020 đã dành 01 Điều để quy định Thang 3 hàng năm là Thang Thanh niên nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên để tham gia hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, xã hội và vận động tổ chức, cá nhân đầu tư, phát triển thanh niên.

04 ĐIỂM MỚI 4: BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI THOẠI ĐỐI VỚI THANH NIÊN.

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 25-NQ/TW của Đảng, Luật Thanh niên năm 2020 dành riêng 01 Điều để quy định về việc đối thoại với thanh niên. Theo đó, định kỳ người đứng đầu chính quyền các cấp có trách nhiệm trực tiếp đối thoại với thanh niên nhằm giải quyết các kiến nghị, đề xuất của thanh niên thông qua những hoạt động đối thoại với thanh niên.

05 ĐIỂM MỚI 5: CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THANH NIÊN.

Luật Thanh niên năm 2020 đã tách các chính sách Nhà nước đối với thanh niên thành một chương riêng. Các chính sách của Nhà nước đối với thanh niên được thiết kế theo hướng vừa quy định chính sách khung, vừa quy định chính sách cụ thể có tính chất định hướng trên các lĩnh vực về lao động, việc làm; khởi nghiệp; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe; văn hóa, thể dục, thể thao; bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời quy định chính sách đối với một số nhóm thanh niên cụ thể như: Chính sách hỗ trợ thanh niên tài năng, thanh niên khởi nghiệp; thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thanh niên dân tộc thiểu số.

06 ĐIỂM MỚI 6: VỀ TỔ CHỨC THANH NIÊN.

Kể từ Luật Thanh niên năm 2005, Luật Thanh niên năm 2020 đã dành 01 Chương quy định về tổ chức thanh niên gồm: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam và quy định trách nhiệm của tổ chức thanh niên đối với thanh niên. Đặc biệt là đã có 01 điều quy định chính sách của Nhà nước đối với tổ chức thanh niên để tạo điều kiện, hỗ trợ cho các tổ chức thanh niên hoạt động.

07 ĐIỂM MỚI 7: TRÁCH NHIỆM CỦA MẬT TRẦN TỔ QUỐC, TỔ CHỨC XÃ HỘI, TỔ CHỨC KINH TẾ, CƠ SỞ GIÁO DỤC, GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI THANH NIÊN.

Luật quy định trách nhiệm của Mật trần Tổ quốc, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế trong việc phối hợp bảo vệ, chăm sóc, tạo điều kiện cho thanh niên thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình; đồng thời tạo điều kiện cho thanh niên được học tập, lao động an toàn, phát triển thể lực, trí tuệ, tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn thanh niên Công sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tham gia các tổ chức nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Ngoài ra, Luật quy định rõ trách nhiệm của cơ sở giáo dục, gia đình trong việc chăm lo, bảo đảm cho thanh niên được học tập, phát triển tài năng, giáo dục rèn luyện nhân cách, đạo đức, chăm sóc rèn luyện sức khỏe, định hướng nghề nghiệp, lao động việc làm.

08 ĐIỂM MỚI 8: CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN.

Luật Thanh niên năm 2020 quy định một đồng quản lý nhà nước về thanh niên; trách nhiệm của Chính phủ; Bộ Nội vụ - cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về thanh niên; trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và việc tổ chức triển khai chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

Ban biên tập